

Cô gái Di Linh phá kỷ lục Siêu trí nhớ thế giới

04.12.2023

(LD online) - Quá đỗi tự hào khi Phương Trinh, cô gái quê Di Linh, đã vô địch Cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới năm 2023 và phá luôn kỷ lục của người Pháp đã lập trước đó.



Đoàn Siêu trí nhớ Việt Nam đang tham gia cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2023 tổ chức tại Mumbai (Ấn Độ)

PHÁ KỶ LỤC SIÊU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI

Đặng Ngọc Phương Trinh (23 tuổi) và chị gái Đặng Thu Hiền (25 tuổi, cùng ngụ tại Thôn 10, xã Liên Đàm, huyện Di Linh) là 2 kỷ lục gia đại diện cho Đoàn Siêu trí nhớ Việt Nam tham gia Cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2023, được tổ chức tại Mumbai (Ấn Độ). Hai chị em Thu Hiền và Phương Trinh tham gia Cuộc thi này dưới sự dẫn dắt của kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong.

Sau những ngày tranh tài sôi nổi, hôm 26/11 vừa qua, tuyển thủ Đặng Ngọc Phương Trinh đã phá được kỷ lục thế giới của người Pháp. Kỷ lục cũ là nhớ 547 hình ngẫu nhiên sau 5 phút, còn Phương Trinh vượt lên đến 618 hình sau 5 phút để vô địch Cuộc thi.



Quang cảnh Cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới năm 2023 vừa diễn ra tại Ấn Độ

Chị Lục Thị Hiền Minh (45 tuổi, mẹ của Phương Trinh và Thu Hiền), xúc động: “Biết được tin con gái vô địch Cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới mà tôi và bà ngoại cháu nghẹn ngào vì hạnh phúc, tự hào. Đêm 26/11, để được ngắm nhìn cháu trên bục vinh quang, tôi đã lên facebook tìm kiếm chương trình này theo dõi. Khi cháu lên bục nhận Huy chương Vàng, với Quốc kỳ Việt Nam tung bay, tôi đã bật khóc. Tôi khóc bằng chính sự tự hào và hạnh phúc vì con gái mình đã trưởng thành khôn lớn và làm được những điều kỳ diệu”.



Dặng Ngọc Phương Trinh tại Cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới được tổ chức tại Ấn Độ

Trao đổi qua điện thoại, Phương Trinh chia sẻ: Ngày còn là học sinh cấp 3, em và chị Hiền thường hay lên mạng xem các chương trình siêu trí tuệ rồi mê chương trình này luôn. Năm 2019, 2 chị em đăng ký tham gia Cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam tổ chức tại TP Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt là cả 2 chị em cùng đạt danh hiệu

kỷ lục gia Siêu trí nhớ Việt Nam. Từ đây, em và chị cùng đặt mục tiêu trở thành Siêu trí nhớ thế giới để phấn đấu. Sau 3 năm cố gắng, khoảnh khắc được xướng tên lên sân khấu nhận Huy chương Vàng tại Cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới năm 2023, hai tiếng Việt Nam hô vang trong hội trường Chung kết sẽ “sống mãi” trong tâm trí chị em em.



Đặng Ngọc Phương Trinh vô địch Cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới 2023 và phá kỷ lục người Pháp đã lập trước đó

Phương Trinh cũng dành lời cảm ơn đến Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổ chức kỷ lục Việt Nam, Kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong và các thầy, cô trong Tập đoàn giáo dục Tâm Trí Lực, nơi mà cô và chị gái đang học tập, làm việc.



Phương Trinh cùng Kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong (thầy của 2 chị em Phương Trinh, Thu Hiền) tự hào cầm Quốc kỳ Việt Nam trên tay khi vô địch Cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới năm 2023

“Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng đôi lại cả 2 chị em lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của mẹ và bà ngoại. Ngày nhỏ vì cuộc sống nghèo khó, nên

chúng em không dám mơ xa. Nhưng điều mà chúng em hướng tới là được học hành nên người. Hai chị em luôn tâm niệm, chúng ta chỉ sống một lần, hãy sống hết mình, nỗ lực hết mình rồi những điều tốt đẹp sẽ đến mình” - Phương Trinh chia sẻ.

• HAI BÔNG HOA CỦA MẸ

Chị Lục Thị Hiền Minh, tâm sự: Nhắc lại chuyện cũ cách đây 20 năm khi bố 2 cháu bỏ lại 3 mẹ con đi theo người phụ nữ khác, tôi vẫn cảm thấy nhói lòng. Ngày đó, tôi suy sụp, nhưng nhờ sự động viên của mẹ tôi (bà Phạm Thị Ánh Hồng - PV) đã tiếp thêm động lực giúp tôi gắng gượng lo cho 2 cháu ăn học nên người.

Cứ thế, 3 mẹ con và bà ngoại chăm sóc, yêu thương nhau hết mực. Hai chị em Phương Trinh, Thu Hiền lớn lên trong vòng tay của mẹ và bà ngoại. Gia đình thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, lại thiếu đất sản xuất nên chị Minh phải tận tảo làm thuê, làm mướn để chăm sóc, nuôi 2 con gái ăn học.



Hai chị em Phương Trinh và Thu Hiền gặp gỡ, trao đổi với các kỹ lục gia siêu trí nhớ thế giới

“Cả 2 cháu đều học giỏi nên tôi rất hạnh phúc. Đối với Phương Trinh, tuy là em nhưng lại sôi nổi, thích khám phá và thích có nhiều bạn bè. Còn Thu Hiền lại là người hướng nội, nên trước đây khi còn học phổ thông thường ở nhà với mẹ, không thích chón đông người. Điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là 2 chị em luôn thương yêu, bảo ban nhau cùng tiến bộ trong học tập” - chị Minh tâm sự.

Lúc còn học phổ thông, cả Thu Hiền và Phương Trinh đều có ước mơ thi vào Đại học Y dược để trở thành bác sĩ. Thế nhưng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, Thu Hiền, Phương Trinh cùng thi vào ngành sư phạm tiếng Anh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh để đỡ gánh nặng cho mẹ và bà.



Khoảnh khắc hạnh phúc của 2 chị em Phương Trinh và Thu Hiền gặp gỡ mẹ (áo đen) và bà ngoại sau khi vô địch Cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới và trở về Việt Nam

Học đại học được 2 năm, năm 2019, Thu Hiền và Phương Trinh cùng đăng ký tham gia Cuộc thi Siêu trí nhớ Việt Nam và điều đạt danh hiệu Kỷ lục gia Siêu trí nhớ. Từ đây, 2 chị em quyết định bảo lưu kết quả và tạm gác lại giấc mơ đại học để chuyển qua Tập đoàn Giáo dục Tâm Trí Lực theo đuổi ước mơ trở thành Siêu trí nhớ thế giới.

“Ngày 2 chị em chúng em quyết định tạm gác lại giấc mơ đại học để chuyển qua Tập đoàn Tâm Trí Lực, mẹ và bà ngoại rất lo lắng. Nhưng vì đam mê, nên em và chị đã đưa ra cho mình những định hướng cụ thể để cùng nhau hướng tới mục tiêu cao nhất. Thật may mắn khi 2 chị em gặp được thầy Nguyễn Phùng Phong đã tận tình giúp tụi em thực hiện được ước mơ của mình. Hiện tại, em và chị gái cùng các thành viên trong đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam còn rất nhiều dự án khác để phấn đấu. Bọn em sẽ tập trung thi đấu và hỗ trợ các thành viên trong đội tuyển các phương pháp học tập tốt nhất để tham gia các cuộc thi thế giới và mang vinh quang về cho đất nước” - Đặng Ngọc Phương Trinh tâm sự.

Hai chị em Thu Hiền và Phương Trinh chụp hình cùng các thí sinh quốc tế tại Cuộc thi

“Ngày 2 cháu tạm dừng học đại học và hứa với tôi cùng bà ngoại là trở thành Siêu trí nhớ thế giới trong tương lai, tôi cảm thấy lo lắng. Khi đó, tôi rất lo lắng, nhưng luôn tin tưởng vào 2 con gái của mình. Tôi nghĩ đã trở thành Siêu trí nhớ Việt Nam thì sẽ có cơ hội trở thành Siêu trí nhớ thế giới cho dù rất gian nan. Tôi và bà ngoại 2 cháu thường xuyên động viên để 2 chị em tập trung học tập và đạt được ước mơ của mình. Giờ 2 cháu đã chứng minh khi cháu Phương Trinh đạt Huy chương Vàng trở thành kỷ lục gia Siêu trí nhớ thế giới nên tôi rất vui mừng, hạnh phúc. Trong tôi, 2 cháu mãi là những bông hoa của mẹ”.



Đội tuyển Siêu trí nhớ Việt Nam trở về trong vinh quang sau khi Phương Trinh vô địch Cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới năm 2023

Ông Vũ Đức Nhuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh, cho biết: “Sau khi biết tin em Đặng Ngọc Phương Trinh vô địch Cuộc thi Siêu trí nhớ thế giới năm 2023, địa phương cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi có một người con quê hương tài năng như em. UBND huyện cũng đã liên hệ với gia đình em Trinh để tổ chức vinh danh, khen thưởng 2 em Phương Trinh và Thu Hiền trong thời gian sớm nhất”.

KHÁNH PHÚC **Báo Lâm Đồng**

Nguồn: <https://lamdong.edu.vn/vi/sgddetail/?param=co-gai-di-linh-pha-ky-luc-sieu-tri-nho-the-gioi>

www.vietnamvanhien.org



VIỆT NAM VĂN HIẾN

www.vietnamvanhien.info



TỦ SÁCH VĂN HIẾN VỚI HƠN 9800 TÁC PHẨM